

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ วัน เดือน ปี 1-3 ก.ค. 2562 หน้า 3 เรื่อง ก๊าซแอลเอ็นจี

นำเข้า LNG ติดล็อก ‘Take or Pay’

หลังจากรัฐบาลมีนโยบายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ลอตแรกปริมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี เป็นระยะเวลา 8 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2562 ล่าสุด “นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งถึงกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบในประเด็นที่หากรัฐบาลเดินหน้าทำสัญญานำเข้า ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข “Take or Pay” ซึ่งถูกกำหนดไว้ในสัญญาทุกฉบับ เข้าใจง่าย ๆ คือ แม้ไม่รับก๊าซ แต่ก็ต้องจ่ายเงิน

ปตท.ให้เหตุผลว่า ปัจจุบันความต้องการใช้ก๊าซภายในประเทศเพื่อการผลิตไฟฟ้าไม่ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามคาดการณ์ และยังมีการผลิตก๊าซจากแหล่งในอ่าวไทย เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าได้ตามแผน ทั้งยังมีการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเสริม ดังนั้น รัฐบาลไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณ LNG ไปจากสัญญาระยะยาวที่ ปตท.มีอยู่ และหากดำเนินการตามนโยบายนั้น อาจทำให้ กฟผ.ไม่สามารถรับก๊าซตามสัญญา

กับ ปตท.ได้ ส่งผลให้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Take or Pay คือ แม้ไม่รับก๊าซ แต่ก็ต้องจ่ายเงินตามเงื่อนไขในสัญญาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะกลายเป็นภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชน ดังนั้น รัฐบาลใหม่ต้องพิจารณาให้ข้อสรุป

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ กฟผ.หารือร่วมกับ ปตท. เพื่อการวางแผนการนำเข้า ซึ่งจะต้องไม่ให้มี Take or Pay ใดๆก็ตาม ขณะนี้กระทรวงยังไม่มีบททบทวน เพราะต้องรอผลการหารือของทั้ง 2 ฝ่าย คาดว่าคงใช้เวลาไม่นาน

“เราไม่ได้ทบทวน แต่ย้ำว่าเป็นการสั่งการว่าต้องดำเนินการแบบนี้อยู่แล้ว ให้เขาไปปรึกษากันว่า การนำเข้า LNG ของ กฟผ.ในหลักการของเทิร์ดปาร์ตี้ แอสเสต จะต้องไม่กระทบกับการจัดซื้อเดิมของ ปตท. เพราะการจัดหาของ ปตท. อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า เรามีความมั่นคงทางด้านก๊าซธรรมชาติ และการจะมีรายใหม่เข้ามามันจะต้องไม่กระทบกับข้อผูกพันของรายปัจจุบันที่มีให้ประเทศอยู่แล้ว จึงเป็นการหารือระหว่างทั้ง 2 เพื่อให้ดำเนินการ เพราะแต่เดิมมีเพียงรายเดียว ตอนนี้มี 2 ราย รายใหม่ต้องไม่กระทบรายเก่า เพื่อไม่ให้เกิดภาวะ Take or Pay”